

Sự Phục Hưng Đã Hứa: Sứ Mạng Của Chúa Hoàn Thành



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Ma-thi-ơ 28:18-20; Gia-cơ 5:7, 8; Xa-cha-ri 10:1; Ma-thi-ơ 3:11; Khải huyền 18:1; 19:11-16.*

Câu Gốc: “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bên lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bên lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi” (Gia-cơ 5:7, 8).

Rao giảng sứ mạng ba thiên sứ cho toàn thế giới dường như là một việc không thể làm được. Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đang phát triển nhanh chóng. Nhưng điều này không theo kịp sự phát triển của dân số thế giới. Có nhiều nơi trên thế giới tên “Hội Thánh Cơ Đốc Phục lâm” chưa được biết đến.

Sự kiện nghiêm trọng này dẫn đến những câu hỏi quan trọng. Phúc âm có thể được rao giảng cho toàn thế giới trong thế hệ này không? Có một vài phương pháp khác thường nào sẽ làm tăng tốc độ việc rao giảng sứ điệp Ba Thiên sứ chăng? Có một điều chúng ta nên luôn luôn nhớ: sứ mạng là của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ hoàn thành việc đó. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ chúng ta đã được kêu gọi để làm một công việc đặc biệt trong những ngày cuối cùng của lịch sử trái đất.

Quyền Lực Đã Hứa

Mạng lệnh lớn của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 28:18-20 được ban cho với lời hứa vĩ đại của Ngài. Lời hứa đó là gì? Lời hứa đó có ý nghĩa gì? Chúng ta được sự an ủi từ lời hứa đó như thế nào? Tại sao lời hứa ấy rất quan trọng đối với chúng ta?

Các môn đồ rao giảng không phải với sức của họ nhưng với sức của Đấng Christ. Theo Phao-lô, phúc âm được rao giảng cho mỗi người dưới trời chỉ trong vài năm ngắn ngủi (Cô-lô-se 1:23). Một số người có thể tranh luận về ý nghĩa những lời của Phao-lô. Nhưng chắc chắn phúc âm có quyền lực ảnh hưởng mạnh mẽ trên xã hội vào thế kỷ thứ nhất. Phúc âm đã thay đổi thế giới. Có sự thay đổi này vì Đấng Christ đã hứa với các môn đồ Ngài, “Ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa” và họ sẽ “mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:48, 49). Đấng Cứu Thế phán thêm, “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).

Công việc có vẻ đầy thách thức và không thể làm được. Nhưng những lời hứa của Đức Chúa Trời thì chắc chắn. Lời của Đức Chúa Giê-su, “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14) là một lời hứa. Sự rao giảng phúc âm cho toàn thế giới dường như không thể được. Nhưng quyền phép của Đức Chúa Trời thắng mọi nan đề. Mỗi người trên trái đất sẽ có cơ hội để nghe và hiểu sứ điệp yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời trước khi Chúa trở lại. (Xin đọc Khải huyền 18:1).

“Tôi thấy các thiên sứ vội vã đi lại trên thiên đàng. Họ bận rộn đi xuống trái đất, và sau đó đi lên trời. Họ chuẩn bị để hoàn thành vài biến cố quan trọng. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ khác có sức mạnh lẫm từ trời xuống trái đất. Người hiệp một tiếng nói với vị thiên sứ thứ ba, và ban quyền lực cho sứ điệp người. Quyền lực lớn và sự vinh hiển được ban cho vị thiên sứ này. Và khi người xuống, sự vinh hiển người chiếu rọi trên đất. Sự sáng đến với thiên sứ này chiếu ra khắp nơi.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Early Writings*, tr. 277.

Đức Chúa Trời sẽ kết thúc công việc của Ngài. Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh Ngài với quyền lực lớn và làm những điều dường như không thể được đối với loài người.

Có những cách nào bạn có thể làm nhân chứng tốt hơn cho Chúa? Và, bạn có thể làm gì để giúp Ma-thi-ơ 24:14 được ứng nghiệm?

Cơn Mưa Đầu Mùa Và Cuối Mùa

Cả Cựu Ước và Tân Ước dùng biểu tượng nước để tiêu biểu cho Đức Thánh Linh. Tiên tri Ê-sai dùng những chữ của Chúa, “Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát. . . . Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi” (Ê-sai 44:3). Ê-sai dùng cách viết thông thường của tiếng Hê-bơ-rơ cho thể thơ gọi là song song. Cách song song được dùng khi câu thứ hai giải nghĩa câu thứ nhất. Tiên tri Giô-ên cũng dùng biểu tượng nước. Ông viết Đức Chúa Trời hứa sẽ tưới nước trên những cánh đồng của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời phán, “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt” (Giô-ên 2:28). Và Đức Chúa Giê-su dùng biểu hiệu nước như một thí dụ về Đức Thánh Linh (Giăng 7:37-39).

Có hai biểu hiệu nào được dùng trong Giô-ên 2:21-24, 28-32; và Gia-cơ 5:7, 8 nói về sự tuôn đổ Đức Thánh Linh? Chúng ta hiểu những biểu hiệu này thế nào?

Trong thời Kinh Thánh, cày và gieo hạt giống bắt đầu vào giữa tháng Mười. Đó là một thời gian ngắn sau cơn mưa đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa này giúp hạt giống nảy mầm và lớn lên. Cơn mưa cuối mùa đến vào cuối mùa xuân để giúp mùa màng chín và sẵn sàng cho mùa gặt. Mùa gặt lúa mạch và các thứ hạt khác là những biến cố vào mùa xuân. Sau đó tới gặt hái trái vào mùa hè và mùa thu.

Đức Chúa Trời dùng biểu hiệu cơn mưa đầu mùa và cuối mùa bằng hai cách. Cơn mưa đầu mùa là Đức Thánh Linh tuôn đổ trên các môn đồ vào ngày lễ Ngũ tuần để bắt đầu sứ mạng Cơ Đốc. Cơn mưa cuối mùa sẽ được tuôn đổ trên hội thánh Ngài vào ngày cuối cùng để hoàn thành sứ mạng Ngài trên đất. “Cơn mưa đầu mùa” cũng có nghĩa là công việc hằng ngày của Đức Thánh Linh để đến gần, dạy dỗ, hướng dẫn, và ban quyền lực cho mỗi tín đồ. “Cơn mưa cuối mùa” miêu tả sự tuôn đổ đặc biệt của Thánh Linh Chúa trên hội thánh Đấng Christ trước khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

“Cơn mưa đầu mùa và cuối mùa rơi xuống trên đất Đông phương vào lúc gieo giống và mùa gặt là một biểu tượng. Các tiên tri dùng biểu tượng này để nói trước sự tuôn đổ đặc biệt của ân điển thiêng liêng trên hội thánh Đức Chúa Trời. Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trên các sứ đồ là bắt đầu cơn mưa đầu mùa. Và kết quả thật là vinh hiển....

“Nhưng gần đến cuối mùa gặt trên đất, một sự tuôn đổ đặc biệt của ân điển thiêng liêng được hứa để sửa soạn hội thánh cho sự trở lại của Con người. Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh này được so sánh với cơn mưa cuối mùa. Và Cơ Đốc nhân phải cầu nguyện với Chúa mùa gặt cho sự thêm quyền lực này ‘vào lúc có cơn mưa cuối mùa’” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Acts of the Apostles*, tr. 54, 55.

Những Chuẩn Bị Cần Thiết Cho Cơn Mưa Cuối Mùa

Công vụ 1:14; Xa-cha-ri 10:1; Công vụ 3:18-20; 4:31; Thi thiên 119:25; và Giăng 6:63 nói với chúng ta gì về sự chuẩn bị cần thiết để nhận được đầy đủ quyền phép Đức Thánh Linh?

Kinh Thánh kêu gọi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:13). Các môn đồ tin lời hứa đó. Họ đợi trong sự hiệp một. Và họ cầu nguyện cho sự tuôn đổ Đức Thánh Linh (Công vụ 1:8, 14). Tại sao Chúa muốn chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh? Lý do không phải vì Ngài không muốn ban Thánh Linh. Thay vào đó, lý do thật là vì chúng ta không sẵn sàng để nhận lãnh Ngài. Khi chúng ta cầu xin sự tuôn đổ Đức Thánh Linh, Chúa làm việc trong lòng chúng ta để hướng dẫn chúng ta vào sự ăn năn sâu xa hơn. Cầu nguyện trong nhóm nhỏ với các thuộc viên khác của hội thánh đem chúng ta lại gần với nhau trong sợi dây hiệp một và thông công. Cầu nguyện và học Kinh Thánh chuẩn bị trí óc chúng ta để cảm nhận được chức vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống mình.

Hãy đọc Thi thiên 51:10-13; Công vụ 4:13, 20; 5:33; 8:4. Có kết quả thiên nhiên nào về sự phục hưng thiêng liêng trong đời sống chúng ta? Sự phục hưng và cải cách thiêng liêng sẽ dẫn đến đâu?

Tất cả sự phục hưng thiêng liêng và cải cách thật dẫn đến lòng ước ao làm chứng. Lòng chúng ta được đầy đủ sự cảm tạ cho tất cả những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ nói giống như Phi-e-rơ và Giăng, “Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (Công vụ 4:20). Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong cơn mưa đầu mùa trong ngày lễ Ngũ tuần ban quyền phép cho các môn đồ để làm chứng. Sự làm chứng của họ rất mạnh mẽ đến nỗi những người ở Tê-sa-lô-ni-ca sợ hãi la lên, “Kìa những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây” (Công vụ 17:6).

Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ tuần giúp các môn đồ làm chứng mạnh mẽ cho thế hệ của họ. Cũng một cách đó, sự tuôn đổ Đức Thánh Linh sẽ ban quyền phép cho hội thánh Đức Chúa Trời để rao giảng cho thế hệ cuối cùng của thế gian. Để làm xong sứ mạng của Chúa trên đất cần quyền lực của cơn mưa cuối mùa. Và Đức Chúa Trời sẽ không ban cho điều gì ít hơn. Món quà quan trọng nhất của thiên đàng (Đức Thánh Linh) được ban cho không giới hạn. Điều này được làm để kết thúc công việc quan trọng nhất của hội thánh Ngài.

Các môn đồ đầu tiên “làm đảo lộn thiên hạ” với sự giảng dạy và làm chứng của họ. Tại sao chúng ta không làm được như vậy?

Phép Báp-têm Bằng Lửa

Cả Cựu Ước và Tân Ước dùng nhiều biểu tượng, như nước, gió, dầu, để miêu tả công việc của Đức Thánh Linh. Giăng Báp-tít dùng lửa làm biểu hiệu cho công việc của Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 3:16).

Có nhiều người hiểu sai ý nghĩa của Giăng. Câu này không nói, “Ngài sẽ báp-têm các người với Đức Thánh Linh [hay] với lửa” Câu đó nói, “Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” Phần thứ hai, “và bằng lửa,” giải nghĩa phần thứ nhất “phép báp-têm của Đức Thánh Linh.” Phép báp-têm của Đức Thánh Linh là phép báp-têm bằng lửa. Chữ *báp-têm* trong Tân Ước được dùng 80 lần và có nghĩa là hoàn toàn chìm xuống.

Hãy đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2-4; 24:17; 1 Các Vua 18:24; Ma-la-chi 3:2, 3; Công vụ 2:1-4; và Hê-bơ-rơ 12:29. Hãy miêu tả biểu tượng bằng lửa có ý nghĩa gì trong Kinh Thánh?

Biểu tượng lửa là biểu hiệu của sự vinh hiển, sự hiện diện, và quyền lực của Chúa bày tỏ trong công việc của Đức Thánh Linh. Chịu phép báp-têm bằng lửa là được đầy dẫy sự vinh hiển của sự hiện diện Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để làm chứng trong quyền phép của Ngài. Môi-se gặp Chúa tại bụi gai cháy và sau đó rời sự vinh hiển của sự hiện diện Ngài để làm chứng cho Pha-ra-ôn. Ê-li làm chứng cho Y-sơ-ra-ên trong sự vinh hiển của sự hiện diện bằng lửa của Chúa trên núi Cạt-mên. Và khi những lưỡi bằng lửa giáng xuống trong lễ Ngũ tuần, các môn đồ làm chứng bằng những ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ biết. Vậy, phép báp-têm của Đức Thánh Linh là được chìm xuống trong sự hiện diện và quyền phép của Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra để chúng ta làm chứng mạnh mẽ cho sự vinh hiển của Ngài. Một lần nữa, trong ngày cuối cùng, dân sự Chúa sẽ được thấm nhuần sự vinh hiển trong sự hiện diện của Ngài. Và họ sẽ được đầy dẫy quyền lực của Ngài, họ sẽ được sai đi để làm chứng về sự vinh hiển của Ngài cho thế gian.

Trái đất sẽ được đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển” (Ha-ba-cúc 2:14). Trong sự hiện thấy, Giăng thấy một thiên sứ ở trên trời xuống và “sự vinh hiển người chiếu rọi rõ trên đất” (Khải huyền 18:1).

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là bản tính yêu thương của Ngài. Sự vinh hiển này sẽ được bày tỏ qua quyền lực của Đức Thánh Linh cho một thế giới đang chờ đợi. Mỗi người trên đất sẽ có cơ hội để nghe và hiểu sứ điệp ngày cuối cùng của Đức Chúa Trời.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là bản tính yêu thương của Ngài. Sự vinh hiển đó sẽ được bày tỏ cho thế gian. Bây giờ, bạn bày tỏ sự vinh hiển ấy thế nào trong đời sống mình? Bạn sẽ làm gì để điều đó xảy ra?

Từ Căm Giận Tới Phục Hồi

Cả sách Khải huyền có thể tóm tắt với vài chữ: *Đức Chúa Giê-su thắng, Sa-tan bại.*

Xin đọc Khải huyền 12:17; 17:13, 14; 19:11-16. Có sứ điệp quan trọng nào trong những câu này?

Đây là tin mừng. Cùng một Đức Chúa Giê-su, Đấng đã đánh bại Sa-tan trên thập tự giá sẽ trở lại và sẽ chiến thắng trên quyền lực hỏa ngục. Đức Chúa Giê-su sẽ chấm dứt hoàn toàn sự gian ác (Khải huyền 19:19-21; Ê-xê-chi-ên 28:18, 19). Tội ác sẽ không thắng nữa. Bệnh tật và đau khổ sẽ không thắng nữa. Vô luật pháp và tội phạm sẽ không thắng nữa. Bệnh hoạn và sự chết không còn chiến thắng nữa.

Thay vào đó, Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng.

Cho tới khi đó, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đang làm tất cả những gì có thể được để đến với mỗi người. Lòng Đức Chúa Trời đau đớn thấy thế giới hư mất. Chẳng bao lâu, dân sự Ngài sẽ bày tỏ cho thế gian, trong sự làm chứng bằng lời nói và việc làm của họ, ân điển và lẽ thật tuyệt vời của Đức Chúa Giê-su.

Lẽ dĩ nhiên, Sa-tan sẽ làm mọi sự trong quyền lực mình để chống lại sự làm chứng này. Sự khủng hoảng cuối cùng sẽ đến trong thế giới. Đức Chúa Giê-su sẽ tuôn đổ Thánh Linh Ngài trong quyền lực của cơn mưa cuối mùa. Và sau đó, công việc của Đức Chúa Trời trên đất sẽ kết thúc.

“Các tôi tớ của Đức Chúa Trời, với gương mặt rực rỡ sự thánh thiện, sẽ vội vã đi từ nơi này tới nơi khác để rao giảng sứ điệp từ thiên đàng. Hàng ngàn tiếng nói, trên khắp thế gian, lời cảnh cáo sẽ được rao truyền cho thế giới. Các phép lạ sẽ xảy ra. Những người đau ốm sẽ được chữa lành. Và các dấu kỳ và phép lạ sẽ theo sau các tín đồ.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 612.

Công việc của Đức Chúa Trời trên đất sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Cả thiên đàng và trái đất sẽ vui mừng. Điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là kinh nghiệm sự phục hưng hằng ngày của ân điển Đức Chúa Trời trong lòng mình và mời Đức Thánh Linh làm chúng ta được giống như Ngài (1 Giăng 3:1-3).

Thế giới chúng ta đang tan rã. Ai không nhận ra điều đó? Có điều gì quan trọng hơn là mở lòng mình cho Đức Chúa Giê-su và cầu xin sự phục hưng và cải cách mà cả hội thánh đang cần? Việc gì sẽ xảy ra nếu lòng chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài? Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hoàn toàn trung tín rao truyền sứ điệp này cho thế gian?

Thứ Sáu * 27 Tháng 9

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Sứ điệp sẽ có nhiều người nghe với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hơn là bằng sự tranh luận. Sự tranh luận đã có rồi. Hạt giống đã được gieo rồi. Và bây giờ hạt giống sẽ mọc lên và kết trái. Các truyền đạo đơn được các người truyền giáo phát ra đã có ảnh hưởng. Nhưng có nhiều người đã không hoàn toàn hiểu lẽ thật hay đã không sẵn sàng để vâng lời. Bây giờ, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, các tia sáng được chiếu khắp nơi. Lẽ thật được thấy rõ ràng hơn. Và các con cái thành thật của Đức Chúa Trời quyết định phân rẽ khỏi thế gian. Các liên hệ gia đình và hội thánh không còn quyền lực trên họ nữa. Lẽ thật quan trọng đối với họ hơn mọi sự trên thế gian. Các kẻ thù hiệp nhau chống lại lẽ thật. Nhưng nhiều tín đồ quyết định đứng vào hàng ngũ của Chúa.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 612.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Ellen G. White viết, “Nhiều người sẽ được nghe lẽ thật với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hơn là bằng sự tranh luận.” Trong lớp, hãy thảo luận điều này nghĩa là gì. Điều này *không* có nghĩa là gì? Suy cho cùng, sứ điệp của chúng ta sẽ được hoạch định kỹ càng và hợp lý. Và sứ điệp đó có một số lý luận rất hùng hồn. Vậy, chúng ta hiểu câu trên đây muốn nói gì với chúng ta?
- 2 Hãy đọc Phục truyền 11:13-18; Ô-sê 6:1-3; và Ô-sê 10:12. Những lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài trong Cựu Ước có những bài học thiêng liêng nào cho hội thánh Ngài ngày nay?
- 3 Bác sĩ Stephen Hawking, một trong những khoa học gia lớn nhất trên thế giới, gọi sự hiểu biết về sự sống sau khi chết là “chuyện thần thoại cho những người sợ bóng tối.” Tại sao điều này cho thấy sứ điệp của chúng ta quan trọng thế nào đối với thế gian không biết Đức Chúa Trời hay tình yêu thương của Ngài?
- 4 Chúng ta không biết khi nào Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Nhưng chúng ta muốn Ngài trở lại. Chúng ta muốn thế giới đầy tội lỗi này chấm dứt. Đó là lý do tại sao chúng ta tin vào sự phục hưng và cải cách rất quan trọng đối với chúng ta. Và đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo của chúng ta kêu gọi chúng ta làm điều đó. Nhưng, cuối cùng, hai điều này chỉ đến do Đức Thánh Linh làm việc trong lòng chúng ta. Và công việc đó sẽ không xảy ra cho tới khi chúng ta lựa chọn để dâng hiến trọn vẹn hết lòng, hết trí, hết linh hồn mình cho Chúa. Không đoán xét những người khác, chúng ta làm phần của mình thế nào để khuyến khích nhau chuẩn bị cho công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống mình?